

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน อย่าได้กลับมาไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธ์ี พ่อมาเพื่อรับใช้ดวงวิญญาณทั้งหมด ท่านมาและทำให้พวกเขาสะอาดและบริสุทธ์ี

คำถาม: ลูกควรรักษาสำนักอะไรไว้เพื่อให้อาหารและเครื่องดื่มของลูกกลับมาบริสุทธ์ี?

คำตอบ: หากลูกมีสำนึกว่าลูกได้มาหาบิดาเพื่อที่จะไปยังดินแดนแห่งสัจจะและเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพ อาหารและเครื่องดื่มของลูกจะกลับมาบริสุทธ์ีเพราะเทพไม่เคยรับประทานอาหารใดที่ไม่บริสุทธ์ี เมื่อลูกมาหาบิดาที่แท้จริงเพื่อที่จะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธ์ี ดินแดนแห่งสัจจะ ลูกไม่สามารถกลับมาไม่บริสุทธ์ี

โอมชานติ พ่อทางจิตถามลูกๆ ทางจิต: ลูกๆ ลูกกำลังจดจำใครเมื่อลูกนั่งที่นี้? ลูกกำลังจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก ท่านอยู่ที่ไหน? ลูกเรียกหาท่าน: “โอผู้ชำระให้บริสุทธ์ี!” ทุกวันนี้แม่ชฌนยาสซีร้องเรียก: “โอ ผู้ชำระให้บริสุทธ์ี สีดา ราม ราม ผู้ชำระผู้ที่ไม่บริสุทธ์ี ได้โปรดมา!” ลูกๆ เข้าใจว่ายุคทองนั้นลูกเรียกว่าโลกที่บริสุทธ์ีและยุคเหล็กโลกที่ไม่บริสุทธ์ี ลูกกำลังนั่งอยู่ที่ไหนในขณะนี้? ที่ตอนจบของยุคเหล็ก เหตุนี้เองลูกร้องเรียก: “บิดาโปรดมาและทำให้เราบริสุทธ์ี” เราเป็นใคร? ดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ต้องกลับมาบริสุทธ์ี เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธ์ี เขาได้รับร่างกายที่บริสุทธ์ี เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธ์ี ลูกก็ได้รับร่างกายที่ไม่บริสุทธ์ี ร่างกายเหล่านี้เป็นเหมือนหุ่นดินเผา ในขณะที่ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณพูดและร้องเรียกโดยผ่านอวัยวะของพวกเขา: “เรากลับมาไม่บริสุทธ์ีอย่างมาก โปรดมาและทำให้เราบริสุทธ์ี” พ่อทำให้ลูกบริสุทธ์ี ในขณะที่กิเลสทั้ง 5 ของราวันทำให้ลูกไม่บริสุทธ์ี เวลานั้นพ่อได้เตือนลูกแล้วว่า ลูกเคยบริสุทธ์ีและหลังจากใช้ 84 ชาติเกิด เวลานั้นลูกอยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของลูก พ่อพูดว่า ฉันเป็นเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ลูกได้ร้องเรียกหาฉัน: “โอ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด โอ พระเจ้า พ่อ โปรดปลดปล่อยฉัน” ทุกคนร้องเรียกหาเพื่อตนเอง: “ปลดปล่อยฉันและกลายเป็นผู้นำทางให้ฉันและพาฉันกลับบ้านสู่ดินแดนแห่งความสงบ” ชานยาสซีก็ถามเช่นกันว่าพวกเขาสามารถมีความสงบที่มั่นคงได้อย่างไร ดินแดนแห่งความสงบคือบ้านของลูกจากที่ที่ลูกดวงวิญญาณลงมาเพื่อเล่นบทบาทของลูก เพียงดวงวิญญาณคงอยู่ที่นั่นไม่ใช่ร่างกาย ดวงวิญญาณอยู่อย่างเปลือยเปล่า นั่นคือปราศจากร่างกาย ความหมายของ “เปลือยเปล่า” ไม่ได้หมายถึงไม่มีเสื้อผ้า ไม่เลย ดวงวิญญาณอยู่อย่างเปลือยเปล่า (ไม่มีร่างกาย) ปราศจากร่างกาย พ่อพูดว่า: ลูกๆ ลูกแต่ละดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นในโลกดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกาย นั่นลูกเรียกว่าโลกที่ไม่มีตัวตน ได้มีการอธิบายแก่ลูกว่า ลูกลงบันไดมาอย่างไร ลูกใช้ชาติเกิดสูงสุด 84 ชาติเกิด ในขณะที่บางคนก็ใช้ชาติเกิดเดียว ดวงวิญญาณยังคงลงมาเรื่อยๆ จากเบื้องบน พ่อพูดว่า: เวลานั้นพ่อมาเพื่อทำให้ลูกบริสุทธ์ี ซึ่งบิดาสอนลูกโดยผ่านบราห์มา ซึ่งบิดาพ่อของดวงวิญญาณ ในขณะที่บราห์มาลูกเรียกว่าอติเทพ เพียงลูกๆ รู้ว่าพ่อเข้ามาในดาด้านอย่างไร ลูกร้องเรียกหาพ่อ: “โอ ผู้ชำระให้บริสุทธ์ี โปรดมา” ดวงวิญญาณร้องเรียกผ่านร่างกายของพวกเขา สิ่งหลักคือดวงวิญญาณ นี่คือนิรันดรแห่งความทุกข์ เพียงแต่ดูว่าที่นี้ในยุคเหล็ก ในขณะที่กำลังนั่งอยู่บางแห่งผู้คนที่ตายในทันที ที่นั่นไม่มีใครแม้กระทั่งเจ็บป่วยเลย ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ เป็นชื่อที่ดีมาก หัวใจของลูกกลับมามีความสุขเมื่อลูกพูดถึงชื่อของสวรรค์ ชาวคริสต์เช่นกันพูดว่าดินแดนสุขาวดีได้คงอยู่ 3,000 ปีก่อนพระคริสต์ ที่นี้ชาวบาร์ตไม่รู้อะไรเลย พวกเขามีประสบการณ์ของความสุขมากมายและพวกเขากำลังมีประสบการณ์ของความทุกข์มากมายด้วยเช่นกัน พวกเขากลับมาไม่ประสพ พวกเขาคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ศาสนาอื่นๆ มาหลังจากครั้งวงจร เวลานั้นลูกเข้าใจว่าเหล่าเทพคงอยู่เป็นเวลาค้างครั้งวงจรและไม่มีศาสนาอื่นใดเลย และเมื่อรามของยุคเงินปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีชาวพุทธหรือชาวอิสลาม มนุษย์อยู่ในความมืดสนิท พวกเขาพูดว่าช่วงเวลาของโลกหลายแสนปี เหตุนี้เองมนุษย์จึงกลับมาสับสนและเชื่อว่ายุคเหล็กยังคงอยู่ในวัยทารก เวลานั้นลูกเข้าใจว่ายุคเหล็กกำลังสิ้นสุดลงและยุคทองกำลังจะมาถึง เหตุนี้เองลูกจึงมาหาพ่อเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ ลูกทั้งหมดเคยอยู่ในสวรรค์ พ่อมาเพียงเพื่อก่อตั้งสวรรค์เท่านั้น เพียงลูกเท่านั้นที่ไปสู่สวรรค์ ทุกคนอื่นจะกลับไปยังดินแดนแห่งความสงบ นั่นคือบ้านที่แสนหวานที่ดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่และแล้วก็ลงมาที่นี้เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ดวงวิญญาณไม่สามารถพูดได้หากไม่มีร่างกาย ที่นั่นเพราะดวงวิญญาณไม่มีร่างกาย พวกเขาจึงคงอยู่ในความเงียบสงบ และแล้วเป็นเวลาค้างครั้งวงจรมีเหล่าเทพของสุริยวงศ์และจันทร์ราวศ์ และแล้วในยุคทองแดงและยุคเหล็กมีมนุษย์ เคยมีอาณาจักรของประเทศ เวลานั้นพวกเขาไปที่ไหน? ไม่มีใครรู้ เวลานั้นลูกได้รับความรู้ี้จากพ่อ ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีความรู้ี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและให้ความรู้ี้แก่ลูกผู้เป็นมนุษย์ ด้วยความรู้ี้ลูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเหล่าเทพ

ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ อาหารและเครื่องดื่มของเทพไม่เคยไม่บริสุทธิ์ พวกเขาไม่เคยสูบบุหรี่ ฯลฯ อย่าได้ถามเลยว่าผู้คนที่ไม่บริสุทธิ์ที่นี่ทำอะไร! พวกเขาได้รับประทานทุกอย่าง พ่ออธิบายในเวลาสั้นๆ: ก่อนหน้านั้น บาร์ตันเคยเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ ต้องเป็นพ่อที่แท้จริงผู้ที่ก่อตั้งบาร์ตอย่างแน่นอน พ่อถูกเรียกว่าสวรรค์ พ่อพูดว่า: เพียงพ่อนั้นที่ทำให้บาร์ตันไปเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ พ่อสอนลูกว่าลูกสามารถกลับมาเป็นเทพที่แท้จริงได้อย่างไร ลูกๆ มากมายมาที่นี่ เหตุนี้เองจึงได้มีการสร้างอาคารเหล่านี้ ฯลฯ พวกเขาจะยังคงสร้างต่อไปจนถึงเวลาสุดท้าย จะมีการสร้างอาคารอีกมากมายและมีการซื้อบางแห่ง ซึ่พบาทำงานนี้โดยผ่านบรรพมา บรรพมากลับมาน่าเกลียดเพราะนี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา และแล้วเขาจะกลับมาสวยงาม มีรูปภาพของกษัตริย์ที่มีทั้งน่าเกลียดและสวยงาม ยังมีรูปภาพขนาดใหญ่ที่สวยงามมากมายที่พิพิธภัณฑด้วยเช่นกัน ลูกสามารถอธิบายรูปภาพเหล่านี้แก่ใครก็ตามได้เป็นอย่างดี บาบามีพิพิธภัณฑที่สร้างขึ้นที่นี่ นี้ถูกเรียกว่าหอคอยแห่งความเจ็บ ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลับไปบ้านของลูก ดินแดนแห่งความสงบ เราคือผู้อยู่อาศัยของสถานที่นั้นและแล้วเรามาที่นี่ รับประทานอาหารที่นี้และเล่นบทบาทของเรา ก่อนอื่นใด ลูกๆ ควรมีศรัทธาว่าไม่ใช่ผู้รู้หรือนักบุญที่กำลังสอนลูก ดาด้านนี้เป็นชาวฮินดี แต่ผู้เดียวที่เข้ามาในท่านเพื่อที่จะพูดกับลูกคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ไม่มีใครรู้จักท่าน พวกเขายังคงพูดว่า “พระเจ้าผู้เป็นพ่อ” แต่พวกเขาก็ยังพูดว่าท่านไม่มีนามหรือรูป, ที่ท่านไม่มีตัวตน พวกเขาพูดว่าท่านไม่มีรูปและแล้วพวกเขาก็พูดว่าท่านอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน ถามพวกเขาว่าดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ที่ไหน และพวกเขาจะตอบว่าท่านอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน หรือท่านอยู่ในทุกคน โอ! แต่มีดวงวิญญาณในแต่ละคน ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพระเจ้าจะสามารถอยู่ในแต่ละอนุภาคได้อย่างไร? ลูกไม่สามารถพูดว่ามีดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุดในแต่ละคน ลูกเรียกหาพ่อ ดวงวิญญาณสูงสุด: บาบามาและทำให้เราบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกเรียกหาพ่อให้มาและทำธุรกิจนี้ งานรับใช้นี้ของการทำให้ลูกทั้งหมดบริสุทธิ์ ลูกเชิญพ่อให้เข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ลูกพูดว่า “بابا เราไม่บริสุทธิ์” พ่อไม่เคยเห็นโลกที่บริสุทธิ์ พ่อมาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์เพียงเพื่อรับใช้ลูก อาณาจักรของราวันนี่ในเวลาที่จะต้องถูกทำลาย ลูกทั้งหมดผู้ที่ศึกษาวิชาโยคะจะกลายเป็นราชาเหนือราชา ท่านได้สอนลูกสิ่งนี้มานับครั้งไม่ถ้วน และท่านจะสอนลูกอีกครั้งหลังจาก 5,000 ปี อาณาจักรของยุคทองและยุคเงินได้รับการก่อตั้งขึ้นแล้วในเวลาสั้นๆ อันดับแรกจะต้องมีสกุลบรรพมา บรรพมาพ่อของมวลมนุษย์ได้รับการจดจำกันมา ท่านถูกเรียกว่าดัมและอดิเทพ(เทพองค์แรก)ด้วยเช่นกัน ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ มีหลายคนผู้ที่มาที่นี่และฟังสิ่งเหล่านี้แต่แล้วก็กลับมาได้รับอิทธิพลจากมายา แทนที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญพวกเขา ก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป มายามีพลังมาก เธอทำให้ทุกคนกลายเป็นดวงวิญญาณบาป ที่นี่ไม่มีดวงวิญญาณบุญที่บริสุทธิ์เลย เทพเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อลูกทั้งหมดกลับมาไม่บริสุทธิ์ที่ลูกเรียกหาพ่อ เวลานั้นนี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์แห่งอาณาจักรของราวัน ซึ่งถูกเรียกว่าป่าหนามด้วยเช่นกัน ยุคทองถูกเรียกว่าสวนดอกไม้ มีดอกไม้ชนิดหนึ่งมากมายในสวนมูกาล(Mughal) ลูกสามารถหาดอกอ้อได้ที่นั่นด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีใครรู้ความสำคัญของดอกไม้เหล่านั้นหรือทำไมพวกเขาจึงถวายดอกอ้อแก่ชิวา พ่อหนึ่งที่นี่และอธิบาย: มีดอกไม้มากมายหลายประเภทที่พ่อสอน มีดอกมะลิชนิดหนึ่ง มีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอื่นๆ(ราตันโจตี) และแม้กระทั่งบางคนก็เป็นเหมือนดอกอ้อ พวกเขาทั้งหมดตามลำดับกันไป สิ่งนี้ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์ ดินแดนแห่งความตาย ยุคทองคือดินแดนแห่งอมตะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงในคัมภีร์ ดาด้านนี้ได้ศึกษาคัมภีร์ พ่อไม่ได้สอนจากคัมภีร์ พ่อเองเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ บางครั้งท่านกล่าวถึงกิตะ เป็นพระเจ้าที่พูดกิตะซึ่งเป็นเพชรพลอยของคัมภีร์ทั้งหมด แต่ชาวบาร์ตันไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร พ่อพูดว่า: พ่อรับใช้ลูกอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใดๆ และทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก พ่อเองไม่ได้กลายเป็นสิ่งนั้น ลูกไม่ได้จดจำพ่อในสวรรค์ ทุกคนจดจำพ่อในเวลาของความทุกข์ แต่ไม่มีใครจดจำพ่อในเวลาของความสุข สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นการละเล่นของความทุกข์และความทุกข์ ไม่มีศาสนาอื่นในสวรรค์ ศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดมาในภายหลัง ลูกเข้าใจว่าโลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลาย จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายและพายุจะมาพร้อมกับความแรงอย่างมาก ทุกคนจะถูกทำลาย เวลานั้นพ่อมาและเปลี่ยนลูกจากไม่รู้คิดเป็นรู้จัก พ่อให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ลูก ฯลฯ สิ่งเหล่านั้นไปไหนหมด? เวลานั้นลูกกลับมาล้มละลาย บาร์ตันซึ่งรู้จักกันในชื่อนกกระจอกทองเวลานี้กลายเป็นอะไร? พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาในเวลาสั้นๆและสอนราชาโยคะแก่ลูกอีกครั้ง นั่นคือหะรุโยคะ แต่นี่คือราชาโยคะ ราชาโยคะนี้สำหรับชายและหญิง แต่หะรุโยคะนั้นเรียนรู้โดยผู้ชายเท่านั้น พ่อพูดว่า: ลูกต้องเพียรพยายามและแสดงให้เห็นว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลกอย่างแน่นอน โลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ขณะนี้เหลือเวลาน้อยมาก สงครามนั้นจะเป็นสงครามสุดท้าย เมื่อสงครามนั้นเริ่มขึ้นก็จะไม่หยุด สงครามนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกได้มาซึ่งสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกและกลับมาคืนค่าที่จะไปสวรรค์ พ่อพูดอีกครั้ง: อย่าได้กลับมาไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงของลูก เป็นในสิ่งนี้ที่มายาสร้างอุปสรรค อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่

พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. กลายเป็นดอกไม้ชิ้นหนึ่งด้วยการศึกษาอย่างดีกับพ่อ เพื่อที่จะทำให้ป่าแห่งชวากหนามนี้ไปเป็นสวนดอกไม้ จงกลายเป็นผู้ช่วยอย่างเต็มที่ของพ่อ
2. เพื่อที่จะได้รับสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมและมีสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในสวรรค์ จงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง และอย่าได้กลับมาไม่ระมัดระวัง

พร: พร: ขอให้ลูกสัมผัสกับมือแห่งพรของพ่ออยู่เหนือศีรษะของลูกอย่างสม่ำเสมอและกลายเป็นนายผู้ทำลายอุปสรรค

สมเนศถูกเรียกว่าผู้ทำลายอุปสรรค ผู้ที่มีพลังทั้งหมดสามารถกลายเป็นผู้ทำลายอุปสรรค ใช้แต่พลังตามความต้องการในเวลานั้นและแล้วจะไม่มีอุปสรรคใดๆ คงอยู่ได้ ไม่ว่าจะมึนงงของมายามากเพียงใด เพียงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรู้ไม่สามารถพ่ายแพ้ต่อมายา เมื่อลูกมีมือแห่งพรของบัณฑิตาอยู่บนศีรษะของลูกดีลักแห่งชัยชนะก็จะถูกเติม มือของพระเจ้าและมิตรร่วมทางของท่านทำให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรค

คติพจน์: ผู้ที่สร้างสมคุณธรรมในตนเองและให้ทานคุณธรรมเหล่านั้นกับผู้อื่นคือผู้ที่เป็นตัวของคุณธรรม

***** โอม ขานติ *****